

Trường Việt Ngữ ở Hamilton

Thứ bảy ngày 19 tháng 11 năm 2022

Thời Tiết Khắc Nghiệt- Trường Học Đóng Cửa

Kính gửi Phụ Huynh/ Người Giám Hộ:

Khi trường học đóng cửa hoặc phương tiện chuyên chở bị hủy bỏ do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thông tin chi tiết sẽ được thông báo trên trang mạng của Hội Đồng Trường Công Giáo Hamilton-Wentworth (www.hwcdsb.ca) và trang mạng Dịch Vụ Chuyên Chở Học Sinh Hamilton Wentworth (www.hamiltonschoolbus.ca/publish_v2/index.aspx) cũng như các cơ quan truyền thông và khu vực sau đây:

Bounce 102.9 FM	Y108 FM / Energy 95.3 FM	900 CHML
Lite 92.1 FM	Arise AM 1380	Hot Country 93.9
CHCH TV Morning Live	CBC Hamilton www.cbc.ca/hamilton	The Hamilton Spectator www.thespec.com
	Facebook www.facebook.com/hwcdsb	Twitter https://twitter.com/HWCDSB

Việc đóng cửa trường học và hủy bỏ phương tiện giao thông sẽ được đăng trên các trang mạng HWCDSB và HWSTS và được thông báo tới các phương tiện truyền thông địa phương trước 6:30 sáng hoặc sớm hơn bất cứ khi nào có thể. Ngoài ra, mỗi trường sẽ bắt đầu các thủ tục riêng để thông báo cho phụ huynh về mọi trường hợp đóng cửa do thời tiết khắc nghiệt.

Chúng tôi yêu cầu phụ huynh/ người giám hộ lưu ý các nguyên tắc sau:

- Phụ huynh nên theo dõi trang mạng của Trường và phương tiện truyền thông xã hội để biết các báo cáo về thời tiết và những thông báo của nhà trường. Các bản tin cập nhật sẽ được cung cấp bởi Hamilton và các đài phát thanh và truyền hình khu vực;
- Trong trường hợp điều kiện thời tiết khắc nghiệt, các trường học có thể mở cửa, ngay cả khi việc vận chuyển bị hủy bỏ. Phụ huynh/ người giám hộ nên xem xét tình hình đặc biệt của khu phố của họ khi xác định xem có an toàn để đưa con em mình đến trường hay không. Cha Mẹ/ người giám hộ có tiếng nói cuối cùng trong việc xác định an toàn cho con cái của họ;
- Các bậc cha mẹ, mặc dù phương tiện giao thông bị hủy bỏ, vẫn đưa con em mình đến trường, nên đảm bảo rằng con cái của họ có thể vào trường và sẽ được yêu cầu thực hiện các sắp xếp cần thiết để đưa con em họ trở về nhà an toàn vào cuối ngày hoặc trong trường hợp đóng cửa sớm. Xe buýt sẽ không chạy buổi sáng, sẽ không chạy vào các ngày còn lại;
- Chúng tôi thừa nhận rằng giáo viên sẽ trực tiếp hỗ trợ học sinh vào những ngày khi phương tiện chuyên chở bị hủy bỏ nhưng trường học vẫn mở cửa và do đó có thể hạn chế khả năng hỗ trợ học sinh không đi học;
- Các cuộc gọi điện thoại đến trường trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt chỉ được thực hiện trong trường hợp cực kỳ khẩn cấp;
- Phụ huynh được yêu cầu cung cấp cho nhà trường tên và số điện thoại của người thay thế (người sống gần nhà) người sẵn sàng hành động thay mặt họ trong trường hợp không liên lạc được với họ; và,
- Xin lưu ý: nếu cần phải đóng cửa trường học do thời tiết khắc nghiệt, những học sinh đang học trên mạng sẽ tiếp tục học bình thường. Đối với tất cả học sinh khác, giáo viên sẽ đăng tải liệu học tập không đồng bộ muộn nhất là 10 giờ sáng. Những tài liệu học tập này sẽ là nguồn củng cố và bổ sung để hỗ trợ học sinh mở rộng việc học.

Khi mùa đông đến gần, điều quan trọng là chúng ta phải chuẩn bị cho khả năng khi thời tiết khắc nghiệt đôi khi làm gián đoạn các thói quen thông thường của chúng ta. Chúng tôi xin cảm ơn bạn trước vì sự hỗ trợ và chú ý của bạn đến những thông tin đã được chia sẻ ở trên.

Trân trọng,